

ประจำวันที่ 3-9 มกราคม 2561

ก.เกษตรฯ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมปลูกข้าว ปี 60/61 รอบ 2 รวม 11.65 ล้านไร่

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/2561 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวแยกเป็นรายจังหวัด รายอำเภอ และรายชนิดข้าวชนิดรายข้าว รายจังหวัด รายอำเภอ รวมทั้งหมด 11,655,991 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวหอมปทุม 749,590 ไร่ ข้าวเจ้า 9,674,507 ไร่ ข้าวเหนียว 1,231,894 ไร่

สำหรับภาคเหนือ กำหนดพื้นที่รวมทั้งหมด 4,374,942 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมปทุม 106,346 ไร่ ข้าวเจ้า 3,839,070 ไร่ ข้าวเหนียว 429,526 ไร่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดพื้นที่รวมทั้งหมด 1,775,980 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมปทุม 22,147 ไร่ ข้าวเจ้า 927,159 ไร่ ข้าวเหนียว 781,674 ไร่, ภาคกลาง กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 5,234,939 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมปทุม 578,234 ไร่ ข้าวเจ้า 4,639,211 ไร่ ข้าวเหนียว 17,494 ไร่ และ ภาคใต้ กำหนดพื้นที่ 270,130 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมปทุม 42,863 ไร่ ข้าวเจ้า 224,067 ไร่ ข้าวเหนียว 3,200 ไร่ ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

MOU ตลาดกลางข้าวสารป่วน เอกชนไม่ปลื้มเงื่อนไขใหม่

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้คัดเลือกบริษัทเอกชนเพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ 2 รายจากผู้สมัคร 3 ราย คือ บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการบริหารจัดการตลาดไท และบริษัท TCC Land Asset World ในเครือ TCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารตลาดต๋อยอด เป็นผู้ชนะร่วมกัน เนื่องจากทั้ง 2 รายมีจุดอ่อนและจุดแข็งแตกต่างกัน โดยรายหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดภายในประเทศ และอีกรายเชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศ จึงได้พิจารณาที่จะให้ทั้ง 2 รายที่เสนอตัวเข้ามาทำตลาดกลางข้าวสารทั้ง 2 แห่ง

ก่อนหน้านี้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมจะนัดให้ภาคเอกชนมาลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2560 เพื่อให้ใช้เวลาในการเตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อม และน่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2561 แต่การนัดหมาย MOU ก็ถูกเลื่อนออกมาอีก 1 เดือน เป็นปลายเดือนมกราคม 2561 เพราะการเจรจายังไม่ลงตัว

แหล่งข่าวจากเอกชนกล่าวว่า กรมการค้าภายในได้ประสานเข้ามาเพื่อขอหารือถึงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งตลาดกลาง โดยยืนยันว่าได้พิจารณาให้ 2 บริษัท เข้าร่วมโครงการตลาดกลางเช่นเดิม และมีเงื่อนไขใหม่ว่าจะให้ปรับจากตลาดกลาง เป็นโชว์รูมสำหรับจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์ข้าวและรับรองผู้ซื้อต่างประเทศ ซึ่งเบื้องต้นก็ยังต้องรองกันยังไม่ได้ข้อสรุปตั้งแต่ปลายปี 2560 จนถึงขณะนี้คาดว่าจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 28 มกราคมนี้

“ทางตลาดไทยยังไม่ยอมรับข้อเสนอ เพราะการปรับไปเป็นโชว์รูมยังไม่มีชัดเจน และมองว่าหากทำเช่นนั้นก็มีติดกับหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงให้เอกชนนำร่องตลาดกลางข้าวสารแห่งแรกของประเทศ ซึ่งทางตลาดไทได้เตรียมโครงการภายในล่วงหน้าไว้แล้ว และโปรโมตไปแล้วว่าหากจะเป็นตลาดกลางข้าวสารมีการลงทุนเพิ่มอาจจะ 30-50 ล้านบาท และเตรียมเงื่อนไขพิเศษสำหรับเอกชนที่จะนำข้าวสารมาวางจำหน่าย เช่น ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลดค่าโบรกเกอร์เหลือ 1% สำหรับข้าวธรรมดา และ 3% สำหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่ การยกเลิกไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายก็จริง แต่ทุกอย่างเตรียมการไว้แล้ว”

อนึ่ง ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้บริหารจัดการตลาดกลาง และออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสถานที่ การบริหารจัดการในตลาด และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ค้าข้าว เข้ามาจำหน่ายในตลาด ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะช่วยเหลือในการเชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ นำสินค้าเข้ามาขายในตลาดกลาง และช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จัก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โรงสีรัฐเร่งเงินตรวจริบรองส่งออกข้าว

นางสาวพิราพร สมทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงสีข้าวบัวสมหมาย จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ประกาศใช้มาตรการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยการนำเข้าข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกและผู้ผลิตข้าวแปรรูปไปจำหน่ายยังประเทศจีนได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก AQSIQ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ส่งออกไทยผ่านคุณสมบัติ และได้รับการขึ้นทะเบียนเพียง 48 รายทั่วประเทศ หลังจากนั้นทาง AQSIQ ไม่เข้ามาตรวจสอบอีกเลย ขณะที่ผู้ส่งออก และโรงสี สนใจเข้าตรวจสอบและรับรองจาก AQSIQ อีกจำนวนมาก จึงอยากให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยประสานเพื่อให้หน่วยงาน AQSIQ เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง

“การขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองมาตรฐานเพื่อส่งออกข้าวไปจีน เป็นเรื่องดีในการส่งออกและการแข่งขันในตลาด แต่ปัจจุบันผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยังมีน้อยมาก ที่ผ่านมา AQSIQ แจ้งว่าจะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานผู้ส่งออกไทย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 มีผู้ส่งออกไทยผ่านคุณสมบัติและได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานจำนวน 48 ราย และครั้งที่ 2 มีกำหนดเข้ามาตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เข้ามาตรวจสอบ สำหรับโรงสีบัวสมหมายได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดมีเพียง 2 ราย ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานจากจีน”

ดร.นพรัตน์ บัวหอม กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวกับประชาชาติธุรกิจว่า ปัจจุบันไทยเป็น 1 ใน 12 ประเทศผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวจาก AQSIQ เพียง 49 ราย

ขณะที่ยังมีผู้ส่งออกข้าวไทยรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรรับรองการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกอีกจำนวนกว่า 200 ราย ตลอดเวลาที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรได้พยายามในทุกระดับเพื่อเร่งรัดให้ AQSIQ จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจประเมินโดยเร็วที่สุด แต่จีนยังไม่มีการตอบรับ เรื่องนี้คงต้องเป็นกระบวนการขั้นตอนการเจรจาระหว่างประเทศ

“เรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจ เราเองติดต่อไปยัง AQSIQ โดยตรง และเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จีนเข้ามาตรวจสอบ เพราะผู้ส่งออกข้าวไทยมีความพร้อม และผมมองว่าศักยภาพการส่งออกข้าวแปรรูปไทยยังมีอีกมาก ตอนนี้มีผู้ส่งออกไทยที่อยากส่งข้าวไปจีนรอตรวจสอบมากกว่า 200 ราย และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ส่งออกร้องขอมา เราก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะอยู่ที่เจ้าหน้าที่จีน” ดร.นพรัตน์กล่าวและว่าที่ผ่านมาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกข้าวไปจีน กรมวิชาการเกษตรได้เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไป preaudit ผู้ผลิตรายที่เหลือ ประกอบด้วย รายที่ไม่ผ่านการตรวจประเมิน รายที่หลุดจากรายชื่อชุดแรก รายที่ยื่นสมัครใหม่ จำนวน 85 ราย และได้เสนอ

รายชื่อผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 52 ราย ให้กับ AQSIQ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเสนอให้ AQSIQ จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจประเมินครั้งที่ 2 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน คือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 แต่ปัจจุบัน AQSIQ ยังไม่ได้ตอบรับการตรวจประเมินผู้ผลิตครั้งที่ 2

แหล่งข่าวจากวงการข้าวเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกที่ผ่านการรับรองจาก AQSIQ มากที่สุด ตามด้วยประเทศเวียดนาม ที่มีเพียง 22 ราย และมีข่าววงในจากจีนรายงานเข้ามาว่า ไทยได้โควตามากกว่าประเทศอื่นแล้ว จีนอาจจะต้องเฉลี่ยไปยังประเทศอื่นบ้าง โดยเฉพาะเวียดนามมีแนวโน้มจะได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า การส่งออกข้าวไปจีนในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) มีมูลค่า 14,336.7 ล้านบาท ขยายตัว 32.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 10.67% ของการส่งออกข้าวไทย ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกข้าวเบอร์ 2 รองจากเบนิน ซึ่งมีการส่งออกมูลค่า 18,512.9 ล้านบาท ขยายตัว 28.58% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 13.78%

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

มกอช.ชูแผนข้าวสารคุณภาพ ลุยหาผู้บริโภครวมเป้าหมาย

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.จะพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ข้าวสาร Q) เพื่อยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงนาข้าวแปลงใหญ่ที่รวมกลุ่มกัน จนได้รับการรับรองมาตรฐานการเกษตรที่ดี (จีเอพี) กับโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี (จีเอ็มพี) 100 แห่ง เพื่อให้ผลิตข้าวสาร Q ได้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ที่ใช้สมาร์ตโฟนสแกนเครื่องหมาย คิวอาร์เทรซ ที่ติดอยู่บนสินค้า เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งไปยังที่มาผลผลิตการเกษตร

มกอช.จะประสานกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ร้านอาหาร โรงพยาบาล ให้นำข้าวสาร Q ไปวางจำหน่าย หรือนำไปใช้ปรุงอาหาร และส่งเสริมการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าข้าวสาร Q เพื่อขยายฐานการตลาดและผู้บริโภค และปัจจุบันมีสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้ประกอบการโรงสี 57 ราย เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการผลิตข้าวสาร Q ผู้ประกอบการหรือสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว ต้องมีโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพีและรับซื้อข้าวเปลือกจากแปลง ที่ได้รับการรับรองจีเอพีมาแปรรูปข้าวสาร ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองทั้งคุณภาพและความปลอดภัย จึงจะได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวสาร Q

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

รัฐเชิญชวนชาวนาลดพื้นที่ทำนาปรังไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อความยั่งยืนในอาชีพ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการทำเชิญชวนชาวนาให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 61 ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 60/61 เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น ตามความต้องการของเกษตรกร และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 60/61 มุ่งเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอับความต้องการใช้ภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้า และลดรอบการทำนาอันจะส่งผลให้พื้นที่นาปรังลดลง และผลผลิตข้าวอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายของ กนช. เกิดความยั่งยืนในอาชีพให้กับเกษตรกร

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 61 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 37,495 ราย พื้นที่ 317,371.75 ไร่ จากเป้าหมาย 450,000 ไร่ คิดเป็น 70.53% และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ปี 60/61 เป้าหมายพื้นที่ 700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการ 610,236.31 ไร่ รวม 84,069 ราย คิดเป็น 87.11% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและลุ่มเจ้าพระยาตอนบนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และสูงกว่าการดำเนินการในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าชาวนาเริ่มยอมรับแนวทางการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งนี้ แต่ชาวนากลุ่มดังกล่าวยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 60/61 ได้กำหนดให้ชาวนาที่จะร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นเกษตรกรทำนาปีมาก่อน ตลอดจนการกำหนดช่วงวันปลูกให้ไม่เกินกลางเดือนมกราคม เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงผสมเกสร ซึ่งจะส่งผลให้การติดเมล็ดต่ำ และอาจเจอสภาพฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้มีปัญหาคุณภาพผลผลิตได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีทางเลือกอื่นๆ อีกในการทำการเกษตร ทั้งการเข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาล หรือ การเลือกปลูกพืชอายุสั้นอื่นๆ เพราะปริมาณน้ำไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับการปลูกพืชในฤดูแล้งนี้

"ยินดีมากที่มีการขยายพื้นที่ปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และชาวนาที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีที่แล้วยังคงไม่เปลี่ยนใจไปจากเดิม ทั้งยังชักชวนให้เพื่อนบ้านมาร่วมกันปลูกพืชอื่นหลังการทำนาปี สะท้อนให้เห็นว่า ชาวนาของเราได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เริ่มเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งจะพัฒนาให้เกิดกระบวนการกลุ่มและการปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้อง" นายสมชาย กล่าว
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รุกตลาด "ข้าวพรีเมียม" ตั้งเป้า 5 แสนตัน

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแผนการขยายตลาดข้าวไทยในปี 2561 จะเน้นผลักดันการส่งออกข้าวพรีเมียมคุณภาพสูง เพื่อยกระดับราคา โดยล่าสุดได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยขอความร่วมมือให้ช่วยทำตลาด ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินการข้าวครบวงจร เบื้องต้นตั้งเป้าส่งออกประมาณ 5% จากยอดส่งออกทั้งหมดหรือประมาณ 500,000 ตัน

"หากวิเคราะห์แต่ละปีไทยส่งออกได้เฉลี่ย 10 ล้านตัน แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 3 ล้านตัน ข้าวหนึ่ง 4-5 ล้านตัน และข้าวอื่น ๆ เช่น ข้าวเหนียว ข้าวขาว เราขออย่าขายแข่งตัดราคาลงเลยมันเหนื่อย เราควรส่งเสริมการส่งออกโดยแบ่งเซ็กเมนต์ตลาดข้าวเป็นตลาดบน ตลาดกลาง ส่วนที่ดีต้องฉีกมาทำพรีเมียม ที่ผ่านมาผู้ส่งออกไม่มีการทำตลาดชัดเจน มีเพียงบางรายที่ทำ ฝรั่งเข้ามาซื้อโดยตรงกับชาวนาเราจึงต้องการส่งเสริมการทำตลาดข้าวพรีเมียม ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างจริงจัง ส่วนตลาดปกติยังรักษาไว้"

สำหรับการส่งออกข้าวพรีเมียม จะเน้นข้าวที่มีคุณภาพสูง มีลักษณะพิเศษ เช่น ข้าว กข.43 เป็นข้าวสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ เพราะมีปริมาณน้ำตาลต่ำ มีการผลิตเพียงปีละ 20,000 ตัน หรือข้าวหอมมะลิมาตรฐาน 92% คัดเกรดหรือพรีเมียมข้าวหอมมะลิ 100% ไม่ปน ซึ่งผู้ส่งออกจะสามารถกำหนดราคาส่งออกสูงกว่าข้าวทั่วไป 20-25% ต้องสร้างการรับรู้ที่ข้าวหอมมะลิพรีเมียมแท้มีลักษณะอย่างไร

ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับกรมศุลกากรให้หาแนวทางเก็บตัวเลขการส่งออกข้าวพรีเมียมให้ชัดเจน เพราะจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตลาดข้าวพรีเมียมมีปริมาณเท่าไร ส่งไปยังตลาดใด จากนั้นจะนำคณะผู้ส่งออกไปบุกตลาด โอกาสทำตลาดเป็นไปได้สูง เพราะเคยคุยกับผู้นำเข้าข้าวจากกลุ่มอาลีบาบา ทราบว่ามีผู้ซื้อสนใจซื้อข้าวหอมมะลิของแท้ ราคาเท่าไรไม่มีปัญหา ทางเราเสนอไอเดียไปว่า ผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของโรงสีจำนวนมาก ช่วยดึงชาวนามาเป็นเครือข่าย หรือคอนแทร็คต์ฟาร์มมิ่ง วางระบบการปลูก และใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อลดต้นทุนการผลิต”

พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น AI มาเก็บข้อมูลการผลิตนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านการทำตลาด เน้นการทำงานบูรณาการมากขึ้น จากเดิมเน้นงานแก้ปัญหาราคาเกษตรเฉพาะหน้า

สำหรับการส่งออกข้าวในปี 2560 คาดว่าจะมีปริมาณสูงเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 10 ล้านตัน ถึงขณะนี้ 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ส่งออกได้ 10.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน และมีมูลค่า 4,618 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อน

ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวในปี 2561 น่าจะมีปริมาณ 10 ล้านตัน จากความต้องการในตลาด โดยเฉพาะในส่วนของตลาดขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ซึ่งในปีหน้ามีแนวโน้มว่าหลายตลาด ทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิรัก อิหร่าน น่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามา ส่วนความคืบหน้าของการทำสัญญาซื้อข้าวบังกลาเทศ ไทยรอบังกลาเทศมาทำสัญญาซื้อข้าวจีทูจี 150,000 ตันเร็ว ๆ นี้

“ขณะที่ราคาส่งออกเอฟ.โอ.บี.ข้าวหอมมะลิปรับขึ้นไปถึงตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐ จากปกติเฉลี่ยตันละ 800 เหรียญสหรัฐ เป็นผลจากการผลิตข้าวหอมมะลิในปีที่ทยอยออก รัฐบาลมีการกำหนดมาตรการดูแลเสถียรภาพราคา ทั้งการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเกษตรกร และให้ผู้ส่งออก โรงสีซื้อข้าวสต็อกไว้ คุมซับซัพพลายข้าวไม่ให้ออกมามาก ประกอบกับสต็อกข้าวสารของรัฐบาลที่เหลืออยู่ไม่มากแล้ว ส่วนใหญ่เป็นข้าวที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ต้องค่อย ๆ ระบายออกสู่ตลาดในช่วงที่เหมาะสมในปีหน้าเพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวหน้าปี ช่วยให้ตลาดข้าวหอมมะลิมีเสถียรภาพมากขึ้น”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัวท่ามกลางภาวะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เบาบางลงเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผู้ซื้อจะชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้ ประกอบกับอุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ค้าข้าวบางส่วน ระบุว่า การซื้อขายข้าวค่อนข้างเบาบางเพราะความต้องการข้าวจากตลาดหลัก เช่น จีน และประเทศในแถบแอฟริกาลดลง โดยผู้ซื้อจากจีนได้ซื้อข้าวจากเวียดนามเพื่อให้ครบตามโควตานำเข้าที่ได้ในปีที่แล้ว

สำนักงานศุลกากร (the General Department of Vietnam Customs) รายงานว่าในปี 2017 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.9 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยที่ประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวไป

มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม คือ ประเทศจีน ส่วนการส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.3%

สำหรับในปี 2018 นี้ คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.3 ล้านตัน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ทางด้านกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARĐ) รายงานว่าในปี 2017 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 6 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.66 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 22.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2016

นาย Huynh Minh Hue เลขาธิการสมาคมอาหาร (Secretary General of the Vietnam Food Association) ระบุว่าเมื่อปีที่ผ่านมา เวียดนามประสบกับภาวะสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานข้าวที่จะส่งออก ขณะที่เวียดนามมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าข้าวเพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มมูลค่าการส่งออก

โดยในปี 2018 นี้ ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามได้ลดภาษีนำเข้าข้าวเหนียวซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อเวียดนาม นอกจากนี้ภาคเอกชนได้มีการขยายตลาดส่งออกโดยการไปเจรจาและส่งเสริมการตลาดในหลายประเทศ เช่น ไต้หวันไคสต์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับข้าวเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในตลาดโลกจากมาตรการทางการค้าของหลายประเทศ เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักข่าวท้องถิ่นพนมเปญโพสต์ รายงานว่า กระทรวงเกษตรของจีนได้เพิ่มโควตาการส่งออกข้าวให้กัมพูชาเป็น 300,000 ตัน ในปี 2561 เพิ่มจากปี 2560 ที่ได้รับโควตาส่งออกข้าวไปยังจีนจำนวน 200,000 ตัน ซึ่งโควตาในปี 2560 เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2559

นายจเรย สน รองผู้อำนวยการแคปปิตอล ฟู้ด กัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวในจังหวัดพระตะบอง กล่าวว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ยุโรปเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ค่อยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังคงพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การสร้างโกดังเก็บข้าว และการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งกัมพูชาตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกข้าวถึง 1 ล้านตันต่อปี

ขณะที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทกัมพูชา (The state-run Rural Development Bank; RDB) ได้จัดหาเงินสนับสนุนวงเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสร้างโรงงานอบแห้งข้าว ซึ่งได้ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัท 2 แห่งไปแล้ว ได้แก่ บริษัท Amru Rice สร้างโรงงาน 1 แห่ง ในจังหวัดกำปงธม (Kampong Thom) และบริษัทชะแมร์ ฟู้ด กรุ๊ป (Khmer Food Group) สร้างโรงงาน 2 แห่ง ในจังหวัดกำปงแวง และจังหวัดตาแก้ว (Prey Veng and Takeo provinces) ทั้งนี้คาดว่าโรงงานทั้ง 3 แห่ง จะสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ โดยแต่ละแห่งสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกได้ประมาณ 50,000 ตัน และอบข้าวได้ประมาณวันละ 1,500 ตัน

ทั้งนี้ในปี 2016 ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทกัมพูชาได้ให้เงินกู้แก่บริษัท Thaneakea Srov (Kampuchea) Plc. ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดพระตะบอง (Battambang) ซึ่งสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกได้ประมาณ 200,000 ตัน และอบข้าวได้ประมาณวันละ 3,000 ตัน

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวสารในปี 2560 มีปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา ทั้งนี้ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 73,442 ตัน เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,455 ตัน ในเดือนธันวาคมปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,122 ตัน ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFAC) เตรียมที่จะนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในคลังของ NFA เนื่องจากสต็อกข้าวของ NFA ในขณะนี้ มีปริมาณจำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวนที่กระทบกับพื้นที่บางแห่งในประเทศเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้สต็อกข้าวเริ่มลดน้อยลง ดังนั้น NFA จึงได้ยื่นเสนอที่จะนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในคลัง ซึ่งในขณะนี้ NFA มีสิทธิ์ที่จะนำเข้าข้าวแล้ว แต่การพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องได้รับการอนุมัติจาก NFAC อีกครั้ง

ในขณะนี้ NFA มีสต็อกข้าวในคลังคงเหลือเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 3 วันเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 15 วัน โดย NFA ได้ยื่นข้อเสนอในการนำเข้า 2 ทางเลือกคือ นำเข้าจำนวน 350,000 ตัน หรือนำเข้าเพียง 250,000 ตัน ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา NFAC ได้อนุมัติแผนการนำเข้าเพียง 250,000 ตันเท่านั้น

ทั้งนี้หาก NFAC อนุมัติแผนการนำเข้าในขั้นสุดท้ายได้ภายในเดือนนี้และหากนับเวลาเริ่มขบวนการนำเข้าข้าวและมีการส่งมอบข้าวแล้ว คาดว่าข้าวจะส่งมายังฟิลิปปินส์ประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมศกนี้ ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศตามที่มีหลายฝ่ายแสดงความกังวล เพราะแม้จะมีการนำเข้าข้าวแต่รัฐบาลอาจจะพิจารณาที่จะระบายข้าวในส่วนดังกล่าวออกสู่ตลาดหรือจะเก็บไว้ในสต็อกต่อไปก็ได้

ทางด้านองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) รายงานว่า มีบริษัทผู้นำเข้าเอกชนและกลุ่มองค์กรเกษตรกรจำนวน 297 ราย ได้ยื่นขอโควตานำเข้าข้าวภายใต้ระบบการนำเข้า minimum access volume (MAV) จำนวนประมาณ 2.2 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าโควตาที่กำหนดไว้ที่ 850,200 ตัน เกือบสามเท่าตัว

ทั้งนี้ บริษัทผู้นำเข้าเอกชนและกลุ่มองค์กรเกษตรกรจำนวน 266 ราย ได้ยื่นขอโควตานำเข้าจากไทยประมาณ 2.028 ล้านตัน ส่วนอีก 31 ราย ยื่นขอโควตานำเข้าจำนวน 171,971 ตัน จากประเทศเวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำหนดให้นำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามได้เพียงประเทศละ 293,100 ตันเท่านั้น และนำเข้าจากประเทศจีน อินเดีย ปากีสถานได้ประเทศละ 50,000 ตัน นำเข้าจากออสเตรเลียได้ 15,000 ตัน และจากประเทศเอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์การนำเข้าถ้ามีการขอโควตานำเข้าภายใต้ระบบ MAV

เกินกว่าโควตาแล้ว NFA จะดำเนินการจัดสรรโควตานำเข้าโดยปันส่วนระหว่างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยการนำเข้าจะต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตรา 35%

ทั้งนี้สภา NFA (The NFA Council) ได้กำหนดช่วงเวลานำเข้า 2 ช่วงคือ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2017-28 กุมภาพันธ์ 2018 และ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2018

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 77,441 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติไม่สามารถระบายข้าวได้ จากที่มีการนำข้าวในสต็อกออกมาประมูลขายประมาณ 507,449 ตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวปีการผลิต 2013 ได้ประมาณ 81,286 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์ Nihon Keizai Shinbun รายงานว่า นิตិบุคคลทางการเกษตรของญี่ปุ่นกำลังเร่งออกไปผลิตและแปรรูปข้าวญี่ปุ่นในต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสงค์ในประเทศตกต่ำและหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการส่งออก โดยอาศัยกระแสนิยมอาหารญี่ปุ่นในประเทศกำลังพัฒนาใหม่ หวังขยายผลิตภัณ์แปรรูปจากข้าวด้วย หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศให้มีมูลค่า 1 ล้านล้านเยนภายในปี 2562

ทั้งนี้ นิติบุคคลทางการเกษตรของญี่ปุ่นต่างแข่งขันกันออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาใหม่ในทวีปเอเชียเพื่อเพาะปลูกข้าวป้อนตลาดที่นิยมอาหารญี่ปุ่น เช่น บริษัท Ajichi Farm ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ในจังหวัดฟุกุอิของญี่ปุ่นได้ร่วมทุนกับบริษัทเวียดนามทดลองปลูกข้าวพันธุ์ผสมในตอนเหนือของประเทศเวียดนามที่มีอากาศอบอุ่นกว่าญี่ปุ่น แต่สามารถเพาะปลูกได้ถึง 2 ครั้ง/ปี ประกอบกับเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับท้องที่ จนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตและทดลองวางตลาดขายข้าวดังกล่าวในประเทศเวียดนามด้วยราคา 500 เยน (ประมาณ 144 บาท) ต่อ 2 กิโลกรัม หรือมีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งของกรณีนำเข้าจากญี่ปุ่น ส่วนบริษัท Seibukaihatsu-Nosan ในจังหวัดอิวาเตะของญี่ปุ่นที่จัดตั้งบริษัทลูกในประเทศเวียดนามได้เริ่มทดลองเพาะปลูกข้าวญี่ปุ่นกว่า 10 สายพันธุ์ และคาดว่าจะสามารถเริ่มการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยมีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคภาคการเกษตรชาวเวียดนามที่เคยมาญี่ปุ่นเป็นแรงงานที่สำคัญมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยขยายตลาดสินค้าเกษตรญี่ปุ่นในเวียดนามด้วย

สำหรับปัจจัยสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเซียนั้น นอกจากนโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว ปัจจัยภายในประเทศกำลังพัฒนาใหม่ก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารจากต่างชาติ รวมทั้งอาหารจากญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ กระแสรักสุขภาพก็มีส่วนส่งเสริมการบริโภคข้าวญี่ปุ่นแปรรูปด้วยเช่นกัน เช่น แป้งข้าวเจ้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้กลูเตน หรือข้าวญี่ปุ่นโปรตีนต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยเฉพาะกรณีข้าวญี่ปุ่นโปรตีนต่ำที่มีเอกชน

ญี่ปุ่นหลายรายไปลงทุนในฟิลิปปินส์ จีน หรือไทยเพื่อเพาะปลูกข้าวญี่ปุ่นโปรตีนต่ำดังกล่าวและส่งออกไปขายในประเทศกำลังพัฒนาใหม่ในแถบเอเชียที่มีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว

อินเดีย

ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากบังกลาเทศและค่าเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้น โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 421-424 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 418-421 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าเงินรูปีได้แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 30 เดือน ส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น สวนทางกับรายได้ของผู้ส่งออกที่ลดลงจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น
ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

บังคลาเทศ

กระทรวงการอาหาร (the Food Ministry) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปีงบประมาณ 2017/18 บังคลาเทศนำเข้าข้าวประมาณ 2.259 ล้านตัน ซึ่งนับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 1998/99 ซึ่งมีการนำเข้าข้าวประมาณ 3.067 ล้านตัน โดยในช่วง 6 เดือนแรก (กรกฎาคม-ธันวาคม) รัฐบาลนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 0.508 ล้านตัน
ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

อิรัก

การเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ซึ่งกำหนดยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม และข้อเสนอมust มีผลถึงวันที่ 25 ธันวาคมนั้น ปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาจากประเทศต่างๆดังนี้

ข้าวจากไทยราคา 451.40 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอที่ราคา 452.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 458 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ข้าวจากอินเดียนราคา 513 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอที่ราคา 631 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากปากีสถานราคา 448 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ข้าวจากสหรัฐราคาส่งที่ 671 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอาร์เจนตินาราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากบราซิลราคา 576 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากปารากวัยราคา 586 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอูรุกวัยหรืออาร์เจนตินาราคา 591 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมาอิรักไม่ได้ซื้อข้าวจากประเทศใด โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่า อิรักได้ตกลงที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out และข้าว จากปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิหร่าน

หน่วยงาน GTC ของอิหร่านได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 45,000 ตัน โดยกำหนดรับ ข้อเสนอภายในวันที่ 14 มกราคม 2561 นี้

สำนักงานศุลกากรอิหร่าน (the Islamic Republic of Iran Customs Administration; IRICA) รายงาน ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (21 มีนาคม-21 ธันวาคม 2017) อิหร่านนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 983 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 65% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานศุลกากรอิหร่าน ได้ออกคำสั่งห้ามการลงทะเบียนนำเข้าข้าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หลังจากที่ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมมาจนถึงวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าข้าวแล้วกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณมากกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ และอาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด

ดังนั้น IRICA จึงได้ประกาศว่าการลงทะเบียนสำหรับการนำเข้าข้าวเป็นสิ่งต้องห้ามจนกว่าจะมีคำสั่งอย่างอื่น เนื่องจากเป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกฏระเบียบการส่งออกและการนำเข้าขององค์การการค้าสินค้าอิหร่าน (Iran Trade Promotion organization; TPO)

ทั้งนี้ อิหร่านมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปีหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูที่สอง (ในเดือนตุลาคม) ขณะที่การนำเข้าข้าว นับตั้งแต่ต้นปีมีประมาณ 1 ล้านตันแล้ว

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 425,223 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 368,103 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 31,229 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,616 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 393,994 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 341,487 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 13,135 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 112,644 ตัน ฝรั่งเศส 61,843 ตัน เนเธอร์แลนด์ 47,843 ตัน เยอรมนี 43,217 ตัน อิตาลี 33,132 ตัน โปแลนด์ 27,101 ตัน โปรตุเกส 22,881 ตัน เบลเยียม 17,352 ตัน สเปน 13,597 ตัน สาธารณรัฐเชค 12,066 ตัน สวีเดน 10,000 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 114,127 ตัน เพิ่มขึ้น 52.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 74,925 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสาย

พันธุ์ Japonica จำนวน 102,105 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 71.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,692 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 12,022 ตัน ลดลงประมาณ 21.08% เมื่อเทียบกับจำนวน 15,233 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป ส่งออกข้าว 2,058 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 49,150 ตัน กรีซ 25,911 ตัน สเปน 12,707 ตัน โปรตุเกส 11,2147 ตัน บัลแกเรีย 9,546 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ไนจีเรีย

นายมุฮัมมาดู บูฮารี ประธานาธิบดีไนจีเรีย (President Muhammadu Buhari) ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ไนจีเรียจะยุติการนำเข้าข้าวตั้งแต่ปีนี้ ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตข้าวในประเทศ

นายบูฮารีกล่าวว่า จะยุติการนำเข้าข้าวในปีนี้ โดยข้าวที่ผลิตในประเทศที่มีความสดมากกว่า และมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า จะอยู่บนจานข้าวตั้งแต่นี้ไป เขากล่าวว่า มีความยินดีที่ภาคการเกษตรได้ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อความพยายามของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

นายบูฮารีกล่าวว่า รัฐบาลประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และภาคเหมืองแร่ นอกจากนี้ เขายังระบุว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพได้ช่วยหนุนประสิทธิภาพในภาคการผลิต

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*